

## สปช.มหาสารคามจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสาโรช ไพเราะ ผอ.กค.ประจำจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าววาทวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัด ได้จัดโครงการเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ทั้งนี้ตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดำเนินการจัดเวทีเพื่อรับฟังและรวบรวมปัญหาข้อเสนอจากประชาชนจากทุกวงการทั่วประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกย่องรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งสิ้น 18 ประเด็น เพื่อนำเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติให้ได้อย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของในการปฏิรูปประเทศของประชาชน โดยมีการกำหนดให้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นให้ได้อย่างน้อย จังหวัดละ 11 ครั้ง แล้วรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอทั้งหมดนำเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ต่อไป

สำหรับจังหวัดมหาสารคาม คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดจัดเวทีแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น 11 เวที แบ่งเป็นเวทีระดับจังหวัดซึ่งเป็นเวทีรับฟังประเด็นการปฏิรูป (Public Hearing) 1 ครั้ง และเวทีระดับอำเภอ อีก 10 ครั้ง นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสนับสนุนงบประมาณให้จัดเวทีในระดับอำเภอเพิ่มเติม 3 ครั้ง ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม การจัดเวทีรับฟังเสียงประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นการจัดเวทีระดับอำเภอ เป็นครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นการจัดเวทีรับฟังเสียงประชาชนเวทีสุดท้ายของจังหวัดมหาสารคาม การจัดเวทีครั้งนี้ดำเนินการในลักษณะประชาเสวนา (Citizen Dialogue) โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องในเขตอำเภอกันทรวิชัย มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อนำเสนอผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติผ่านทางนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้การรับฟังความคิดเห็นแยกเป็นสามเวทีย่อยตามประเด็นปฏิรูป 18 ด้าน โดย กลุ่มย่อยที่ 1 จะรับฟังความคิดเห็นในประเด็น เกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน กลุ่มย่อยที่ 2 รับฟังความคิดเห็นในการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกลุ่มย่อยที่ 3 รับฟังความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม.